



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25250

หน้า: 13(ล่าง)

Col.Inch: 21.49 Ad Value: 47,278

PRValue (x3): 141,834

ศิลปิน: สนิม

หัวข้อข่าว: อัจฉริยะร้อง2อัยการช่วยผู้ต้องหา

อัจฉริยะร้อง2อัยการช่วยผู้ต้องหา

เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 29 พ.ย. ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียน ต่อนายเข้มชัย ชูดวงศ์ อัยการสูงสุด (อสส.) ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการคดีพิเศษ 1 ที่ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหา โดยมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ 3 คดีที่พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ทำสำนวนพร้อมความเห็น สมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาพร้อม 3 คน ความผิดตาม พ.ร.ก. กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฟอกเงิน เมื่อปี 2558

นายอัจฉริยะ อ้างว่า คดีนี้ ปปง. มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินผู้ต้องหาแล้ว แต่พนักงานอัยการคดีพิเศษ 1 มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ 3 เรื่องนี้ผิดปกติ จึงนำเรื่องมาร้องเรียน โดยตนเองมองว่าเป็นการใช้ดุลพินิจ ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและขอให้ย้าย

นายอัจฉริยะ ยังอ้างต่อว่า สำหรับคดีที่อัยการคดีพิเศษ 1 คนดังกล่าว มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนั้น เป็นคดีการฉ้อโกง เกี่ยวกับการขายโทรศัพท์มือถือ ที่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีผู้ต้องหาพร้อมหนึ่งหมื่นล้านบาท และ ปปง.ได้สั่งอายัดทรัพย์สินไว้แล้ว แต่อัยการกลับสั่งไม่ฟ้อง ซึ่งผิดปกติมาก

สำหรับเรื่องที่ 2 ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบพนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร คนหนึ่งที่ร่วมมือกับทนายคนดังช่วยเหลือจำเลยคดียาเสพติดให้ศาลลดโทษ ดนทราบบว่าช.น.ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายตำรวจที่เข้าไปเบิกความเท็จต่อศาล เพื่อช่วยการกระทำผิดและผลสอบออกมาว่าคดีมีมูลแล้ว ขณะนี้อัยการได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรสาคร เป็นคนเดียวกับที่มีข่าวว่า นักธุรกิจส่งออกอาหารทะเลเสียเงินวงเงิน 5 แสนบาท คดีที่เราแม่เรื่องมาร้องต่อ อสส. จะเกี่ยวข้องกับคดียักยอกของทนายคนดังที่เรากำลังดำเนินการยื่นเรื่องขออัยการคืนคดีอยู่

ด้าน นายประบุท เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือร้องเรียน เปิดเผยว่า จากนั้นจะนำเรียน นายเข้มชัย อสส.ให้ทราบโดยเร็วทันที ส่วนเรื่องที่ขอให้มีการสอบสวนนั้นหากอัยการคนใดมีการถูกกล่าวหา ก็จะต้องมีการตรวจสอบ หากเป็นเรื่องวินัยจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อน โดยจะมีสำนักงานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) คอยกำกับดูแลอยู่แล้ว ถ้าเข้าข่ายมีมูลจะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หากสอบแล้วไม่มีมูลถือว่าจบไป หากสอบแล้วมีมูลจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อไป.